
 

  



 

ตลาดกลางยางพารายะลา ปรับแผนเปิดประมูลยางรมควัน ขับเคลื่อนราคาให้เพิ่มสูงขึ้น 

 

 

ยะลา - ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ปรับแผนเปิดประมูลยางรมควัน เพ่ือขับเคลื่อน

ราคายางพาราให้สูงขึ้น เตรียมพัฒนายางแผ่นให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทต้องการ 

 

วันนี้ (3 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ได้เปิดประมูลยางแผ่น

รมควัน โดยมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นท่ี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.

ยะลา ซึ่งปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาดกลางยางพารามีจ านวนน้อย ท าให้บริษัทท่ีร่วมประมูลไม่อยาก

เข้ามาประมูล เพราะไม่คุ้มต่อค่าด าเนินการ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นท่ี 4 อ าเภอของ จ.สงขลา 

และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรหันมาแปรรูปเป็นยางก้อนถ้วยกันมากขึ้น ท าให้เกษตรกร

ท่ีผลิตเป็นยางแผ่นมีน้อย ท้ังๆ ท่ีราคายางแผ่นมีราคาสูงกว่าราคายางก้อนถ้วย 

 

 

 

 

 

http://manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000109929&imageid=4297992


ส่วนท่ีผลิตกันอยู่ก็ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าเข้ามาส่งตลาดกลางจะท าให้กลายเป็นยางชั้น 4-5 การยาง

แห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จึงได้ด าเนินการหาแนวทางเพื่อให้มียางเข้ามาสู่ตลาดกลาง

ยางพารามากขึ้น ให้มีศักยภาพภาพเทียบเท่ากับตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา โดยได้มีการ

หารือร่วมกันกับสถาบันเกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้น ายางเข้ามาร่วมประมูลในตลาดกลางยางพารา 

ซึ่งในวันนี้ก็มียางแผ่นรมควันเข้ามาในตลาดกลางยางพารา ประมาณ 40 ตัน และคาดว่าจะมี

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ หลังจากนี้ 

 

โดยวันนี้ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการใน

ต าแหน่งผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ได้เข้ามาดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสข่าว: I-161104000553 

 

http://manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000109929&imageid=4297993


 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสข่าว: I-161104000564 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสข่าว: I-161104000586 

 

  



 

 

 

การยางแห่งประเทศไทยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 

2559” 

 

 

วันนี้ (3 พ.ย.59) การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2559 โดย พล

เอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน

พิธีฯ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา และ ดร.ธีธัช สุข

สะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้าน

บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีในครั้ง

นี้ ณ วัดพระยาท าวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

รหัสข่าว: I-161104000588 

 
 



 วันที่  3  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  การยางแห่งประเทศหไทยร่วมพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

การยางแห่งประเทศไทยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ประจ าปี 2559” 

 

 
วันนี้ (3 พ.ย.59) การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2559 โดย 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีฯ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา และ ดร.ธีธัช 
สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้าน
บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีในครั้ง
นี้ ณ วัดพระยาท าวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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กยท.เล็งราคายางปีหน้า60บ./กก. เตรียมหารือ10หน่วยงานเพ่ิมปริมาณการใช้ในปท. 

 

"ธีธัช" ผู้ว่าการยางฯชี้แนวโน้มค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็ง เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ราคายางไทยมีสิทธิ์ขยับ
ขึ้น กก.ละ 60 บาท เตรียมหารือ 10 หน่วยงานภาครัฐเพิ่มการใช้ยางในประเทศ เผยมติ 11 ประเทศผู้ผลิต 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) มีแนวโน้มจะข้ึนอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้ ซึ่งจะท าให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็ง
ขึ้น เงินบาทไทยอ่อนลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะดีขึ้น กอปรกับเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น 
คาดว่าราคายางพาราของไทยในปีหน้าจะขยับขึ้นไปได้ถึง กก.ละ 60 บาท ในขณะที่จีนเริ่มกลับมาซื้อยางเข้าส
ต๊อกเพ่ิมข้ึนหลังวันชาติจีนต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเดือน ก.ย.สต๊อกยางจีนเหลือประมาณ 3.5 แสนตัน ต่ า
กว่าช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 3.6 แสนตัน ดังนั้นที่มีกระแสข่าวจีนไปซื้อยางอินโดนีเซียเพิ่ม 
ซื้อจากไทยน้อยลง จึงไม่น่ากังวล เพราะคุณภาพยางจะเป็นตัวชี้วัด 
 
ส่วนประเด็นการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศปีงบประมาณ 2560 นั้น กยท.ได้หารือร่วมกัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว และเตรียมเชิญหน่วยงานภาครัฐมาหารือ เพื่อเดินหน้าตามนโยบายการใช้
ยางในประเทศต่อไป ซึ่งหลังปิดโครงการเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กยท.รับซื้อยางเป็นจ านวน 2,892 ตัน แต่
ปริมาณความต้องการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559) มี
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 4,840.47 ตัน แบ่งเป็น น้ ายางข้น 3,971 ตัน และยางแห้ง 873.17 ตัน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
แจ้งความต้องการใช้ยางมายัง กยท. คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการยางในปริมาณ 399.75 
ตัน กระทรวงกลาโหม มีความต้องการใช้ยางแห้งในปริมาณ 44.62 ตัน กระทรวงคมนาคม มีความต้องการใช้
น้ ายางข้น ในปริมาณ 3,586.30 ตัน กระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการยางในปริมาณ 496.24 ตัน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความต้องการใช้น้ ายางข้น ในปริมาณ 187.47 ตัน กระทรว 
การท่องเที่ยวและกีฬา ความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ 29.70 ตัน กทม.มีความต้องการยางใน
ปริมาณ 96.39 ตัน ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีการแจ้งความต้องการใช้ยาง  



อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคือ ในการประชุมสมัชชาประจ าปี 2559 ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ The 

Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) ณ เมือง Guwahati รัฐ Assam 

ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 

ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ และปาปัวนิวกินี โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันหรือพยุงราคายาง เพื่อสร้างความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการใช้ยางพาราให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืน

ที่สุด ดังนั้นการใช้ยางธรรมชาติในการท าถนนลาดยางถือเป็นอีกวิธีในเพ่ิมปริมาณการใช้ยาง 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ANRPC มีข้อตกลงกันว่า ประเทศสมาชิกต้องก าหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติในการ

สร้างถนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของถนนที่สร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพ่ิมเป็นร้อยละ 100 

ภายใน 5 ปี ซึ่งหากประมาณการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยของประเทศสมาชิก ANRPC เมื่อใช้ในการราด

ถนนทุกเส้นทางท้ังหมดแล้ว จะสามารถเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตัน โดย

ผู้แทนแต่ละประเทศจะต้องน าข้อเสนอแนะไปรายงานต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศตามช่องทางที่เหมาะสม 

"ส าหรับไทยอาสาที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศสมาชิก เนื่องจากไทยมี

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด" ดร.ธีธัชกล่าวและย้ าว่า ในเรื่องนี้ กยท.จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรฯเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาหารือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเพิ่มปริมาณ

การใช้ยางที่ยั่งยืนต่อไป 

 

ส่วนการเร่งรัดให้บริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ของจีน มารับมอบยางจาก กยท.อีก 

11 งวด งวดละ 1.66 หมื่นตัน จากทั้งหมด 12 งวดนั้น หลังจากมีการเจรจา ทางซิโนเคมฯแจ้งว่าจะชะลอการ

รับมอบยางในงวดที่ 2 ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวยังคงอยู่ ในช่วงเวลาตามท่ีระบุในสัญญาถึงเดือน มี.ค. 

2560 โดยขอฟังผลการเจรจาในเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูงก่อน ซึ่งตัวแทนจีนยืนยันว่ามีความเก่ียวพันกัน

ระหว่างสองสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม กยท.ได้ขอความชัดเจนในเรื่องของเวลาและขอให้มีการด าเนินการจ่ายเงิน

ในส่วนของค าสั่งซื้อเดิมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัญหาการชะลอส่งมอบยางให้กับทางซิโนเคมฯไม่ส่งผลกระทบต่อ 

กยท.แต่อย่างใด เพราะปัจจุบันมีผู้ซื้อจากหลายบริษัทให้ความสนใจและแสดงความจ านงในการขอซื้อยาง

เนื่องจากเห็นว่า กยท.มีบทบาทในการเป็นตัวกลางรวบรวมยางจากเกษตรกรและปรับคุณภาพยางให้ได้

มาตรฐาน และขณะนี้ก าลังตกลงเรื่องเงื่อนไข ราคาการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน คาดว่าจะทราบผล

ประมาณสัปดาห์นี้ 

รหัสข่าว: I-161104000566

 



 

กยท.เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร 

 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) 

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะ
กรรมการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะ
สามารถพา กยท. สู่การพัฒนายางพาราท้ังระบบ พร้อมกับค าส่ังแต่งตั้งผู้อ านวยการเขตและ
ผู้อ านวยการฝ่าย เข้าสู่โครงสร้าง กยท. เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราท้ังระบบ  

ดร.ธีธัช  สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ต าแหน่งผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นัก
บริหาร 10) เผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง กยท. ครบท้ัง 3 ต าแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรง
อาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ 
และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน 
ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติ
จากประวัติการท างานและการเสนอวิสัยทัศน์ ท่ีเหมาะสมกับการท างาน และการพัฒนางานใน
องค์กรของ กยท. 



การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติ
การท างาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็นองค์กรชั้นน าระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราท้ัง
ระบบ ในขณะท่ีผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือ นายณ
กรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟ
แรงท่ีมีประสบการณ์ท างานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีแนวความคิดทันสมัย และมีความ
เข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยท างานในฐานะคณะกรรมการสงเคราะห์การ
ท าสวนยาง และคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความเหมาะสมเพียง
พอท่ีจะเข้ามาท างานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการฯ 
กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานท่ี 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.
เช่นกัน 

ส าหรับในส่วนของผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 
13 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง 
ส านักตรวจสอบภายใน ส านักผู้ว่าการ และ ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตท้ัง 7 เขต ท่ัวประเทศ 
ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้า
บริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อ านวยการฝ่ายและเขตจะมีหน้าท่ีกลั่นกรองผู้ท่ีจะเข้า
ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้ท่ีมีความ
เหมาะสม ท้ังคุณสมบัติและความสามารถต่อไป 

 

 

 

รหัสข่าว: I-161104000571 

 



 
ตลาดกลางยางพารายะลา ปรับแผนช่วยเหลือชาวสวนยาง เปิดประมูลยางรมควัน หวังดันราคา
ยางพาราให้สูงขึ้น 

วันนี้ (3 พ.ย. 59) ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ได้เปิดประมูลยางแผ่นรมควันขึ้น 
เพื่อให้มียางเข้ามาสู่ตลาดกลางยางพารามากขึ้น และให้มีศักยภาพภาพเทียบเท่ากับตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดสงขลา 

หลังจากการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้มีการหารือร่วมกันกับสถาบัน
เกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้น ายางเข้ามาร่วมประมูลในตลาดกลางยางพารา โดยที่ผ่านมาสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นท่ีอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มี
ปริมาณยางท่ีเข้าสู่ตลาดกลางยางพาราจ านวนน้อย ท าให้บริษัทท่ีร่วมประมูลไม่อยากเข้ามา
ประมูล เพราะไม่คุ้มกับค่าด าเนินการ ประกอบกับเกษตรกรในพื้นท่ี 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกษตรกรหันมาแปรรูปเป็นยางก้อนถ้วยกันมากขึ้น ท าให้เกษตรกรท่ี
ผลิตเป็นยางแผ่นมีน้อย ท้ังๆ ท่ีราคายางแผ่นมีราคาสูงกว่าราคายางก้อนถ้วย ส่วนท่ีผลิตกันอยู่ก็ไม่
มีคุณภาพ เมื่อน าเข้ามาส่งตลาดกลางจะท าให้กลายเป็นยางชั้น 4-5 

นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ขึ้นตรงกับการยางแห่งประเทศไทยเขต
ภาคใต้ตอนล่าง ด าเนินการในการเป็นตัวกลางในการรวบรวมยางจากสถาบันเกษตร เพื่อเข้าสู่
ระบบประมูลยาง โดยจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาประมูล ซึ่งระบบการประมูลจะท าให้ราคายางพารา
สูงขึ้น 

ในปัจจุบันตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เปิดประมูลทุกวันอยู่แล้วแต่ปริมาณยางมีน้อย 
จึงไม่จูงใจให้บริษัทเข้ามาร่วมประมูลมากนัก ประกอบกับยางท่ีเกษตรกรผลิตกันไม่ได้คุณภาพเป็น
ยางแผ่นชั้นดีคุณภาพ 3 ท าให้เสียโอกาสในการท่ีจะขายยางได้ในราคาท่ีสูงขึ้น ทางการยางแห่ง
ประเทศไทยจึงได้ปรับแผนให้พนักงานลงพื้นท่ีเพื่อแนะน าให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ในการพัฒนายาง
แผ่นให้ได้คุณภาพ 3 ตามท่ีบริษัทต้องการ ท าให้วันนี้ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา สามารถ
เปิดรับยางเข้ามาในตลาดยางฯ ได้ประมาณ 40 ตัน โดยเบื้องต้นจะเปิดประมูลยางแผ่นรมควันทุก
วันวันอังคารและวันพฤหัสบดีก่อน แต่หากปริมาณยางมีเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเปิดได้ทุกวัน 



การรับซื้อยางผ่านตลาดกลางยางพารานั้น เป็นการรับซื้อในรูปแบบของการประมูล บริษัท
ใดต้องการยางมากก็จะประมูลในราคาท่ีสูง ซึ่งจะเป็นการดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสามารถ
จ าหน่ายยางได้ในราคาท่ีสูงขึ้น เห็นได้ชัดที่ตลาดกลางยางพารายางจังหวัดสงขลาท่ีมียางเข้ามาทุก
วันท าให้ราคายาง ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เป็นราคาอ้างอิงในการรับซื้อยางของ
บริษัทเอกชน ซึ่งหากมีปริมาณยางเข้ามาในตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นไป
ได้ว่าราคาในพื้นท่ีจังหวัดยะลาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งท่ีมา : สทท.ยะลา 
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การยางแห่งประเทศไทยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปี 2559 

 
รหัสข่าว: I-161104000586 

 



 

หนุนชาวสวนยางบุรีรัมย์  แปรรูปน้ ายางข้น – หมอนคุณภาพส่งออก สร้าง

รายได้เพิ่ม 

 
ปัจจุบัน การปลูกยางพาราในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ในแง่
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพน้ ายาง ท าให้ยางพารากลายเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีบทบาทต่อสภาพเศรษฐกิจ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีความม่ันคงทางด้านรายได้มากข้ึน   

หลังจากเกษตรกรหันมาท าสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ได้เปลี่ยนแปลงภาพความแห้ง

แล้งของภาคอีสาน ให้กลายเป็น “อีสานเขียว” สภาพอากาศก็มีความชุ่มชื้นเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณน้ าฝนมากขึ้น 

ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้ ายางพาราในปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีพ้ืนที่

ปลูกยางพารา จ านวน 236,370 ไร่ ได้ปริมาณน้ ายาง 48,974 ตัน ถือเป็นปริมาณผลผลิตน้ ายางที่สูงกว่าพื้นที่

อ่ืนๆ ในภาคอีสาน 

 



เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนและคณะสื่อมวลชนมีโอกาสติดตาม  ดร. ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมการผลิตยางแผ่นดิบ การแปรรูปยางแผ่นรมควัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันชาวสวนยางในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบุรีรัมย์ ที่
ใช้ชื่อการค้าว่า “บุรี-พารา” ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 ต าบลสะแกซ า อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ( 044) 
625-201 ภายใต้การน าของ คุณธนินท์วัฒนวงศ์สันติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราบุรีรัมย์ 

กลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งนี้ได้รวมตัวสร้างมูลค่าเพ่ิมน้ ายางสด ในลักษณะหมอนยางเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันทางกลุ่ม
ผลิตหมอน โดยใช้น้ ายางข้น 10 กิโลกรัม มาปั่นตีฟองในถัง 25 นาที โดยเติมน้ ายาส่วนผสมตามสูตร เพ่ือให้
ยางแข็งตัว จากนั้นเทน้ ายางข้นลงบล็อกท่ีเตรียมไว้ ปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที รอจนยางแข็งตัว จึงน าหมอนยางเข้า
ตู้อบ อุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 40 นาที จากนั้นน าหมอนยางไปล้างสารเคมีด้วยน้ าอุ่น ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ผ่านการล้างท าความสะอาดจนครบ 3 น้ า เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขั้นตอน
ต่อมา น าหมอนยางเข้าสู่กระบวนการรีด 3 ครั้ง ก่อนน าไปเป่าไล่ความชื้นด้วยพัดลม จากนั้นคนงานจะน า
หมอนไปตัดแต่งและบรรจุใส่ถุงเพ่ือรอการจ าหน่ายต่อไป ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถผลิตหมอนยางได้ วันละ 
200-300 ใบ ขายส่ง ใบละ 390 บาท สินค้าขายดี เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อในประเทศและส่งออก  

 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด  มุ่งรวบรวมผลผลิตน้ ายางสดของชาวสวนยางในพื้นท่ีมาแปรรูป
เป็นยางแผ่นรมควัน ได้รับการสนับสนุนการสร้างโรงอบและรมยางจากจังหวัดบุรีรัมย์ และ กยท.  คุณสมปอง 
ช านิจ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด เปิดเผยว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางโนน
สุวรรณ ถือเป็นแห่งเดียวในภาคอีสานที่รวบรวมน้ ายางดิบมาท าแผ่นรมควัน หาตลาด จัดจ าหน่าย อย่างครบ
วงจร เดิมมีก าลังผลิตยางแผ่นรมควันได้ในปริมาณ 40-50 ตัน ต่อวัน แต่ยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ ายาง
ของเกษตรกรในพื้นที่ได้เพียงพอ 

 

ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย์ก่อสร้างโรงอบยางแผ่นรมควันพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐานจากเดิม 40 ตัน เป็น 60 ตัน ต่อวัน รองรับปริมาณน้ ายาง
สดของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในอ าเภอโนนสุวรรณ จ านวน 1,278 คน ซึ่งมีพ้ืนที่เปิดกรีดแล้ว จ านวน 
24,142 ไร่ เป็นการยกระดับคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน สร้างอ านาจการต่อรองในตลาดยางพารากับ



บริษัทผู้รับซื้อโดยตรงได้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการปันผลเฉลี่ยคืน หลังจากขายน้ ายางสดที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้ว เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าราคาตลาดกลางรับซื้อน้ ายางสดโดยตรง 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4-5 บาท ที่ส าคัญเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลา ลดต้นทุนแรงงานผลิตยางแผ่นเอง 

ในพ้ืนที่อ าเภอโนนสุวรรณ ยังมีกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งที่รวมตัว ในชื่อ  “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตร
ยางพารา” ที่น านวัตกรรมการแปรรูปยางก้อนถ้วยสู่ยางเครป ช่วยเพิ่มมูลค่าการจ าหน่ายได้ราคาเพ่ิมข้ึน และ
ลดต้นทุนในการแปรรูปได้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร
ชาวสวนยางกว่า 200 คน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาราคาตกต่ า โดยมุ่งแปรรูปยางเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ทุกวันนี้ทาง
กลุ่มได้รวบรวมยางก้อนถ้วยราคาถูกมาแปรรูปเป็นยางเครปบาง ขนาด 3 มิลลิเมตร ที่ช่วยให้ยางแห้งเร็ว โดย
ใช้นวัตกรรมโรงอบ สามารถอบยางให้แห้งในระยะเวลาสั้นแค่ 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้เวลาอบ
ยาง 10-15 วัน 

 

การผลิตยางเครปรมควันแผ่นบาง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยางพาราเติบโตต่อไป 
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรฯ สามารถเก็บรักษาคุณภาพยางได้นานขึ้น เพิ่มโอกาสการขาย ไม่จ าเป็นต้องรีบขาย
ในช่วงที่ยางราคาตก เดิมเกษตรกรขายยางก้อนถ้วย ในราคา 20 กว่าบาท เมื่อแปรรูปเป็นยางเครปขายได้
ราคาสูงขึ้น เป็น 40 กว่าบาท 

คุณธนากร จีนกลาง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา กล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์
ราคายางพาราผันผวน พวกเราพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหาวิธีการแปรรูปใหม่ๆ ก็พบว่า ตลาดประเทศ
จีนมีความต้องการยางเครปมากข้ึน แต่ยังมีผู้ผลิตน้อยราย ทางกลุ่มฐานเกษตรยางพาราจึงผลิต “ยางเครปรม
ควัน” คุณภาพดี โดยร่วมมือกับ  อาจารย์วันไชย ไชยสงคราม  ช่วยวิจัยพัฒนา “ตู้อบรมควันไฮเทค” ขึ้นมา 
สามารถย่นเวลาการรมควันทั้งยางแผ่นและยางเครป จาก 4-5 วัน เหลือเพียง 24-36 ชั่วโมง เท่านั้น ปัจจุบัน
กลุ่มของเรามีอ านาจต่อรองราคากับพ่อค้าค่อนข้างสูง ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ด้วย ทุกวันนี้กลุ่มรับซื้อน้ า
ยางสดได้สูงสุด วันละ 15 ตัน ผลิตยางแผ่นรมควันได้ วันละ 3-4 ตัน 



นอกจากนี้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น กล้วยหอม ลองกอง เงาะ ฝรั่งกิมจู ฯลฯ เพ่ือ
เป็นรายได้เสริมและเป็นหลักประกันความเสี่ยงราคายางที่ยังผันผวน และน าน้ าส้มควันไม้จากตู้อบรมควัน
ไฮเทคมาใช้ท าให้ไม้ผลของชุมชนเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง นับเป็นความโชคดีของพ้ืนที่โนน
สุวรรณ ที่เป็นแหล่งดินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ท าให้ผลไม้ท่ีปลูกมีรสชาติดี ขายดี เป็นที่ต้องการของตลา  

ส่งเสริมปลูกยาง “พันธุ์ 251” ให้ผลผลิตสูง 

กยท. วางเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบกิจการยาง” หนึ่งในกลยุทธ์ที่ กยท. น ามาใช้คือ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผล
ผลิตสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 ของเป้าหมายการปลูกแทนและปลูกใหม่ เช่น 
พันธุ์ยาง สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) ฯลฯ 

 

 

คุณวิชิต ลี้ประเสริฐ นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผมทดลองปลูกยาง พันธุ์ RRIT 251 
ตามค าชักชวนของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ พบว่า ยางพันธุ์นี้ปลูกดูแลง่าย และให้ผลผลิตเร็ว จึงตัดโค่นต้นยาง
พันธุ์เดิม คือ BPM 24 และ RRIM 600 และหันมาปลูกต้นยาง RRIT 251 บนเนื้อที่กว่า 800 ไร่ 

ปัจจุบัน ต้นยาง RRIT 251 ที่ปลูกอายุเปิดกรีด 9 ปีแล้ว ให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ของน้ ายางสด (DRC) โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 467.2 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี เทียบกับพันธุ์ยาง RRIM 600 ที่มีอายุเท่ากัน มีค่า DRC เพียงแค่ 218.1 
กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี ค านวณโดยเฉลี่ยถือได้ว่า ยาง RRIT 251 ให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์ RRIM 600 ประมาณ 
59.4% ทีเดียว 

นอกจากนี้ คุณวิชิต ยังแนะน าให้เกษตรกรชาวสวนยางในท้องถิ่น หันมาปลูก “ซีรูเลียม” เป็นพืชคลุมดินใน
ระหว่างแถวยาง ช่วงที่ยังไม่เปิดกรีดยางได้ ประมาณปีที่ 1-6 เนื่องจาก ซีรูเลียม มีใบคลุมดินหนาแน่น ราก
ของซีรูเลียมจะช่วยยึดโครงสร้างดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เป็นปุ๋ยพืช
สดเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยดูดซับและเก็บกักน้ าในผิวดินได้ดีข้ึน หากซีรูเลียมติดเมล็ดจะสามารถ
จ าหน่ายเมล็ดในราคา ประมาณ 2,000-2,500 บาท ต่อกิโลกรัม 



หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับซีรูเลียม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คุณสถิตย์ มณีสาร พนักงาน
ตรวจจ าแนกพันธุ์ยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สังกัดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โทร. (089) 584-8518 
และ (061) 023-5162 
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แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เมื่อเร็วนี้ ๆ สภาไตรภาคียางพารา ได้
พิจารณาผลการด าเนินการข้างต้นแล้วพบว่า ไทยและอินโดนีเซีย ไม่สามารถลดการส่งออกตามปริมาณที่
ก าหนดได้ โดยมีการส่งออกเกินโควตาทั้ง 2 ประเทศ จ านวน 103,164 ตัน และ 22,523 ตัน ตามล าดับ ส่วน
มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถด าเนินการตามมาตรการควบคุมการส่งออกได้ (ดูตารางประกอบ)  

“ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ทุกประเทศตะหนักในความรับผิดชอบร่วมกันจึงเห็นสมควรขยายเวลา
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยในส่วนของไทยจะควบคุมปริมาณ
ส่งออกยางจ านวน 75,650 ตัน อย่างไรก็ดีข้อปฏิบัติดังกล่าวมีการถกในที่ประชุมว่าจะส่งผลกระทบ 2 ด้าน 
ได้แก่การสูญเสียโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการ และ 2.ผลกระทบต่อกลไกราคาซึ่งมีผลน้อยมาก
เนื่องจากควบคุมแค่ 6 แสนกว่าตัน” 

แหล่งข่าวยังกล่าวถึง การเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ( RRM) เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง
ระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้ว แต่ทั้งในไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ยังไม่มีวอลุ่มการขายในตลาดเลย ระหว่าง
นี้ทางการยางแห่งประเทศไทย( กยท.)จะไปพัฒนาและยกระดับโรงงานของสหกรณ์ให้มีความพร้อมให้ได้รับ
มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อที่จะได้มีโอกาสขายในตลาดแห่งนี้ต่อไป  

ขณะที่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.กล่าว ว่า ตลาด RRM จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อม่ัน ทั้งของ
ผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนแผนในปี 2560 จะด าเนินการเชิงรุก โดยไม่หวังพ่ึงรายได้จากการจัดเก็บเงินสงเคราะห์
ยางพารา หรือเงินเซสส์ (ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง)เพียงอย่างเดียว โดยทาง กยท.มีแผนจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 
เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราใน
ตลาดส่งออกใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเจาะเข้าได้ และจะใช้วัตถุดิบจากกลุ่มสหกรณ์ สถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานกับ กยท. น าไปป้อนตลาด 

แหล่งข่าวจาก กยท. ขยายความว่า อ านาจหน้าที่ของหน่วยธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ ได้แก่ 1.ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพาราตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (2) 2.จัดท าข้อเสนอเข้าร่วม
กิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของ กยท. ตาม พ.ร.บ.การยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 10 (4) และจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชนจ ากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 10 (6) ในบอร์ด 
กยท.ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 



ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เผยว่า หาก กยท.ด าเนินการตามแผนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ และบริษัทใน
เครือของ กยท.ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ เห็นควรให้ พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุนและ
ความคุ้มค่าของการลงทุนภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ รวมทั้งกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
อาทิ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุน 
และก ากับการดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

อนึ่ง จากการตรวจสอบราคายางพาราเปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2559 ที่ 3 ประเทศเริ่มลดการส่งออกยาง 
จากข้อมูลราคายางแผ่นดิบตลาดท้องถิ่น จ.สงขลาเฉลี่ยเดือนมีนาคมอยู่ที่ 43.92 บาท/กก. น้ ายางสด (ณ 
โรงงาน)เฉลี่ยที่ 46.04 บาท/กก. ขณะที่ราคาเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมปรับขึ้นมาอยู่ที่ 52.39 บาท และ 49.84 
บาท/กก.ตามล าดับ ล่าสุดราคา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนอยู่ท่ี 53.10 บาท และ 55.50 บาท/กก.ตามล าดับ 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,206 วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.ลุ้นราคายางปีหน้าขยบัขึน้ 60บ./ก 

 

“ธีธัช” ผู้ว่าการยางฯชี้แนวโน้มค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็ง เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ราคายางไทยมีสิทธิ์ขยับ
ขึ้น กก.ละ 60 บาท เตรียมหารือ 10 หน่วยงานภาครัฐเพิ่มการใช้ยางในประเทศ เผยมติ 11 ประเทศผู้ผลิต 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) มีแนวโน้มจะข้ึนอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้ ซึ่งจะท าให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็ง
ขึ้น เงินบาทไทยอ่อนลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะดีขึ้น กอปรกับเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น 
คาดว่าราคายางพาราของไทยในปีหน้าจะขยับขึ้นไปได้ถึง กก.ละ 60 บาท ในขณะที่จีนเริ่มกลับมาซื้อยางเข้าส
ต๊อกเพ่ิมข้ึนหลังวันชาติจีนต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเดือน ก.ย.สต๊อกยางจีนเหลือประมาณ 3.5 แสนตัน ต่ า
กว่าช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 3.6 แสนตัน ดังนั้นที่มีกระแสข่าวจีนไปซื้อยางอินโดนีเซียเพิ่ม 
ซื้อจากไทยน้อยลง จึงไม่น่ากังวล เพราะคุณภาพยางจะเป็นตัวชี้วัด 

ส่วนประเด็นการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศปีงบประมาณ 2560 นั้น กยท.ได้หารือร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว และเตรียมเชิญหน่วยงานภาครัฐมาหารือ เพื่อเดินหน้าตาม
นโยบายการใช้ยางในประเทศต่อไป ซึ่งหลังปิดโครงการเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กยท.รับซื้อยางเป็นจ านวน 
2,892 ตัน แต่ปริมาณความต้องการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2559) มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 4,840.47 ตัน แบ่งเป็น น้ ายางข้น 3,971 ตัน และยางแห้ง 873.17 ตัน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานแจ้งความต้องการใช้ยางมายัง กยท. คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการยางในปริมาณ 
399.75 ตัน กระทรวงกลาโหม มีความต้องการใช้ยางแห้งในปริมาณ 44.62 ตัน กระทรวงคมนาคม มีความ 



ต้องการใช้น้ ายางข้น ในปริมาณ 3,586.30 ตัน กระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการยางในปริมาณ 496.24 
ตัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความต้องการใช้น้ ายางข้น ในปริมาณ 187.47 ตัน 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ 29.70 ตัน กทม.มีความต้องการยางใน
ปริมาณ 96.39 ตัน ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีการแจ้งความต้องการใช้ยาง  

อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคือ ในการประชุมสมัชชาประจ าปี 2559 ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ The 
Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) ณ เมือง Guwahati รัฐ Assam 
ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 
ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ และปาปัวนิวกินี โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันหรือพยุงราคายาง เพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการใช้ยางพาราให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืน
ที่สุด ดังนั้นการใช้ยางธรรมชาติในการท าถนนลาดยางถือเป็นอีกวิธีในเพ่ิมปริมาณการใช้ยาง 

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ANRPC มีข้อตกลงกันว่า ประเทศสมาชิกต้องก าหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติในการ
สร้างถนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของถนนที่สร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพ่ิมเป็นร้อยละ 100 
ภายใน 5 ปี ซึ่งหากประมาณการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยของประเทศสมาชิก ANRPC เมื่อใช้ในการราด
ถนนทุกเส้นทางท้ังหมดแล้ว จะสามารถเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตัน โดย
ผู้แทนแต่ละประเทศจะต้องน าข้อเสนอแนะไปรายงานต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศตามช่องทางที่เหมาะสม 
“ส าหรับไทยอาสาที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศสมาชิก เนื่องจากไทยมี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด” ดร.ธีธัชกล่าวและย้ าว่า ในเรื่องนี้ กยท.จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาหารือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเพิ่มปริมาณ
การใช้ยางที่ยั่งยืนต่อไป 

ส่วนการเร่งรัดให้บริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ของจีน มารับมอบยางจาก กยท.อีก 
11 งวด งวดละ 1.66 หมื่นตัน จากทั้งหมด 12 งวดนั้น หลังจากมีการเจรจา ทางซิโนเคมฯแจ้งว่าจะชะลอการ
รับมอบยางในงวดที่ 2 ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวยังคงอยู่ ในช่วงเวลาตามท่ีระบุในสัญญาถึงเดือน มี.ค. 
2560 โดยขอฟังผลการเจรจาในเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูงก่อน ซึ่งตัวแทนจีนยืนยันว่ามีความเก่ียวพันกัน
ระหว่างสองสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม กยท.ได้ขอความชัดเจนในเรื่องของเวลาและขอให้มีการด าเนินการจ่ายเงิน
ในส่วนของค าสั่งซื้อเดิมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัญหาการชะลอส่งมอบยางให้กับทางซิโนเคมฯไม่ส่งผลกระทบต่อ 
กยท.แต่อย่างใด เพราะปัจจุบันมีผู้ซื้อจากหลายบริษัทให้ความสนใจและแสดงความจ านงในการขอซื้อยาง  



เนื่องจากเห็นว่า กยท.มีบทบาทในการเป็นตัวกลางรวบรวมยางจากเกษตรกรและปรับคุณภาพยางให้ได้
มาตรฐาน และขณะนี้ก าลังตกลงเรื่องเงื่อนไข ราคาการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน คาดว่าจะทราบผล
ประมาณสัปดาห์นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


